

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิดตลาดอยู่ที่ 31.25 แข็งค่าจากวานนี้ มองกรอบวันนี้ที่ 31.15 - 31.30

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดตลาดอยู่ที่ 31.25 แข็งค่าเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ 31.27

*ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้มีแนวรับอยู่ 31.15 แนวต้านอยู่ที่ 31.30

*ดีลเลอร์ระบุว่า วานี้ดอลลาร์ยังมีแรงเทขายเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น เนื่องจากความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่อาจปะทุขึ้น ซึ่งตลาดยังคงให้ความสนใจกับประเด็นนี้เป็นสำคัญ

*นายวิโรท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนในระยะสั้นนี้ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยน้อยมาก ส่วนระยะต่อไปยังประเมินยาก เพราะต้องดูว่ามาตรการกีดกันทางการค้าจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

*นายอมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า จากการเลือกตั้งในปี 61 ออกไปปีหน้าตามที่ธนาคารเคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะมีผลต่อการชะลอการลงทุนภาคเอกชนออกไปอีก บวกกับเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญสงครามเศรษฐกิจทั้ง 9 ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงจากภายนอก ทำให้ธนาคารปรับประมาณการจีดีพีปี 61 จากเดิมคาดไว้ 4% เหลือ 3.7% อย่างไรก็ตามธนาคารยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่กลับไปชะลอลงต่ำกว่า 3% และหวังว่าถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขโอกาสจะเห็นเศรษฐกิจไทยโตเหนือ 4% ยังมีอยู่

*วันนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนจะกล่าวสุนทรพจน์ของ ในการประชุมโป๋อ่าว ฟอรัม ฟอรั เอเซีย (BFA) ซึ่งจัดขึ้นที่มณฑลไห่หนาน ทางตอนใต้ของจีน ตลาดจับตาวางจะส่งสัญญาณใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการค้าหรือไม่

*วันนี้ สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือน มี.ค.61 คาดว่าจะอยู่ที่ 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และอยู่ที่ 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

*เมื่อวานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อ สุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,479.49 ล้านบาท

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้